
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๗ 
 วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม 256๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ผู้มาประชุม  
             ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นายวรพงศ์  มานะกล้า   ประธานสภาฯ  วรพงศ์  มานะกล้า 
2. นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ   รองประธานสภาฯ สมมารถ  ผ่องสุวรรณ 
3. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ขวัญฤทัย  เกื้อเดช 
4. นายจิรวัฒน์  จิตรเท่ียง   สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
5. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
6. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
7. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
8. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
9. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
10. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  - ไม่ม ี
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  1๑  คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายกอเหลด นรินทร์   รองนายก อบต.นาทอน กอเหลด นรินทร์ 
๓. นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน   รองปลัด อบต.  สรวีย์  ตาเดอิน 
๔. นางซารีตา  เด็นหลี   หัวหน้าส านักงานปลัด ซารีต้า เด็นหลี 
๕.        นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์  
๖. นางสุนีย์ แก้วกุก    ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ สุนีย์  แก้วกุก 
๗. นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี   ผู้อ านวยการกองสวัสดิฯ แสงอรุณ ชิภักดี 
๘. นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร 
๙. นางสาวกันทิมา เจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
๑๐. นายวีรพงษ์   แสงจันทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วีรพงษ์  แสงจันทร์ 
๑๑. นางสาวฮาบีบ๊ะ ดาแลหมัน  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฮาบีบ๊ะ ดาแลหมัน 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  

- เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ี
ได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๗  
- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  

  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ แนะน าตัวพนักงานส่วนท้องถ่ิน ที่โอน (ย้าย) 
ประธานสภาฯ - ใหพ้นักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีโอน (ย้าย) มาแนะน าตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นางสาวอาบีบ๊ะ ดาแลหมัน - แนะน าตัว นางสาวอาบีบ๊ะ ดาแลหมัน ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ

ปฏิบัติงาน สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โอนย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ภูมิล าเนาเดิมอยู่ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ย้ายมา
ด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๗ 
เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๗ 
เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ  

มติท่ีประชุมสภาฯ   -    รับรอง         ๘   เสียง 
- ไม่รับรอง  -      เสียง 
- งดออกเสียง  ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ  
-  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ ญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เร่ือง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) 
ประธานสภาฯ - ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและขั้นตอนการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
นายสุริยันต์  อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังนี้ 
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 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  

  มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี (๒) พิจารณาและ 
  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

   มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมี สาระส าคัญดังนี้  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

  - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  

  - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น  

  - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายท่ี
เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบ้ียเงินกู้ หรือเงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒,ข้อ ๒๓ มีสาระส าคัญดังนี้ 

 -เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้เรียกให้หน่วยงาน จัดท าประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่ายเสนอเจ้าหน้าท่ีงบประมาณและให้ผู้อ านวยการกองคลังรวบรวมการเงินและสถิติ
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เมื่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้รวบรวมแล้วน ามาพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณช้ันต้นแล้วก็น าเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมั ติการต้ัง
งบประมาณในแต่ละยอด จากนั้นเมื่อคณะผู้บริหารอนุมัติเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก็จะ
รวบรวมเพื่อจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอ
สภาภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคมของทุกปี ส าหรับรายละเอียดการด าเนินการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ น าเสนอประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายเมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าเสนอยอด
ประมาณการ แบบ งป.๑, งป.๒ และ งป.๓ เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณได้น าเสนอขออนุมัติยอดงบประมาณรายรับรายจ่าย (ช้ันต้น) ต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติยอดงบประมาณ 
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณก็ได้รวบรวมและมอบหมายให้ฝ่ายงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นในวันท่ี ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ และผู้บริหารท้องถิ่นก็ได้น าเสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน เมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗  

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕  
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 - ข้อ ๕๘ มีสาระส าคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 

 - ข้อ 45 มีสาระส าคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 - ข้อ ๔๗ มีสาระส าคัญดังนี้ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับร่างหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 

 - ข้อ ๔๙ มีสาระส าคัญดังนี้ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานแปรญัตติ 
ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองด้วย   

 - ข้อ ๕๐ มีสาระส าคัญดังนี้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติตามร่างเดิมหรือแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมรายงานและบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภารายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
แถลงประกอบรายงานต่อท่ีประชุมสภา 

 - ข้อ ๕๒ มีสาระส าคัญดังนี้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ข้อ ๑๒,๑๔,103,105,107 มีสาระส าคัญดังนี้ คณะกรรมแปรญัตติ (คณะกรรมการ
สามัญ) ประกอบด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภา จ านวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดย
วิธีการเลือกให้ท่ีประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือก
กรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งก่อน จนครบจ านวนท่ีสภาก าหนดให้มี กรณีถ้าล าดับใดมีผู้
เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง คือการ
เขียนช่ือตัว ช่ือสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ 75 วรรคสาม การเสนอช่ือต้อง
มีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

 - หนังสือด่วนมากท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องวิธีปฏิบัติ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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 - ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมี ๓ วาระดังนี้ 

วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯอภิปราย แล้วท่ีประชุมสภาลงมติว่า
จะรับหลักการหรือไม่ กรณีท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการก็จะต้องมีการเลือกสมาชิกสภา
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดยวิธีการเลือกให้ท่ี
ประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปร
ญัตติคนท่ีหนึ่งก่อน จนครบจ านวนท่ีสภาก าหนดให้มี การเลือกกรรมการแปรญัตติล าดับ
ใด  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีหน้าท่ีดังนี้  
๑. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยละเอียด  
๒. รับเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา  โดยก าหนดเวลารับค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า  ๒๔  ช่ัวโมง  หรือไม่น้อยกว่า ๓ วันวัน
ละ ๘ ช่ัวโมงท้ังนี้นับต้ังแต่ท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการ  
๓. ประชุมเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติและพิจารณาร่างข้อบัญญัติโดยละเอียดแล้วจัดท า
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภารายงานนั้นจะต้องระบุว่ามีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือไม่ประเด็นใดบ้าง มติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประการใดและให้
ประธานสภาส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่วมประชุมสภาแถลงประกอบรายงานช้ีแจง
รายงานนั้นเพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาลงมติในวาระท่ี ๒ ต่อไป  
ในการพิจารณาวาระท่ีหนึ่ง เมื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบ
จ านวนท่ีก าหนดแล้ว ให้ท่ีประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดย
ก าหนดเป็นระยะเวลากี่วันต้ังแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน 
รวมท้ังสถานท่ีท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา เช่น ก าหนดรับเสนอค าแปรญัตติไว้ ๓ 
วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๗, ๘, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ของทุกวัน วันละ 
๘ ช่ัวโมง สถานท่ีรับค าแปรญัตติและพิจารณาค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน ท้ังนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะต้องมาปฏิบัติงานตามวันเวลาท่ี
ก าหนดรับค าเสนอแปรญัตติและจะต้องลงเวลาปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานทุกวัน 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ท่ีประชุมรับฟังค าแถลงรายงานและบันทึกความเห็นจาก
คณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาค าเสนอแปรญัตติท่ีสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอค าแปรญัตติไว้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างเดิมหรือไม่ แก้ไขในตอนหรือข้อใด
และมติคณะกรรมการแปรญัตติเป็น เช่นไร กรณีมีการสงวนค าแปรญัตติในช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีประชุมสภาต้องพิจารณาและมีมติในการพิจารณา กรณีไม่มีผู้
เสนอค าแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไม่เสนอหรือสงวนค าแปรญัตติ โดย
ยืนยันร่างเดิม ถือว่าผ่านวาระท่ี ๒ เพราะไม่มีเรื่องต้องพิจารณา 
วาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติฯ เป็นการพิจารณาลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติให้
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมลงมติ
ให้อภิปรายได้ ถ้ามีเหตุอันสมควร 
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ประธานสภาฯ  ผู้บริหารฯ แถลงงบประมาณหลักการและเหตุผลการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระ
ท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน แถลงงบประมาณ หลักการและเหตุผล
การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บัดนี้ถึง
เวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้  

  ๑. สถานะการคลัง  
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๗ ณ วันท่ี ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีสถานะการเงินดังนี้ 
 มีเงินฝากธนาคาร จ านวน ๕๔ ,๖๗๒ ,๘๖๕.๕๕ บาท เงินสะสม จ านวน 

๑๙๗,๑๙๗,๖๕๒๘.๑๘ บาท ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท รายการกันเงินไว้
แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ โครงการ รวมเงิน ๐.๐๐ บาท รายการ
กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท  

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท  
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 ๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๕๐,๖๖๘,๙๖๒.๗๒ บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร     จ านวน ๕๐๐,๑๑๙.๕๙ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน ๗๘,๗๙๕.๕๐  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน ๒๑๓,๑๑๗.๖๗  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน ๑,๗๘๐,๗๓๘.๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน ๑๐๒,๐๔๗.๑๘ บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน ๒,๑๕๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน ๒๑,๔๗๖,๘๘๗.๗๘ บาท 
หมวดเงินอุดหนุน     จ านวน ๒๖,๕๑๕,๑๐๗.๐๐ บาท 
 ๒.๒  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  ๑๓,๓๖๘,๐๖๗.๐๕ บาท 
 ๒.๓  รายจ่ายจริง จ านวน ๔๒,๘๒๘,๔๙๐.๘๑ บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง      จ านวน ๑๐,๒๘๐,๖๑๗.๗๙ บาท 
งบบุคลากร     จ านวน ๑๕,๑๔๘,๒๓๑.๙๙ บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน ๑๓,๔๔๘,๓๔๒.๐๓ บาท 
งบลงทุน      จ านวน ๕๙๒,๑๙๙.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน     จ านวน ๓,๓๕๙,๑๐๐.๐๐ บาท 
งบรายจ่ายอื่น     จ านวน      ๐.๐๐   บาท 
 ๒.๔ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
๘,๐๕๔,๙๖๗.๕๙ บาท 
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 ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน ๓,๕๘๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
 ๒.๖ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 ๒.๗ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้ประมาณการรายรับในปี 
๒๕๖๘ ไว้จ านวนท้ังส้ิน ๕๒,๕๘๐,๐๐๐.00 บาท แบ่งเป็น 

- รายได้จัดเก็บเอง ได้แก่ หมวดภาษีอากร ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ,
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน,หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ,หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด,หมวดรายได้จากทุน รวมรายได้จัดเก็บเอง ประมาณการ ๒,๗๕๐,๗๓๔.๐๐ บาท 
- รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร รวมประมาณการ ๒๒,๐๒๙,๒๖๖.๐๐ 
บาท 
- หมวดเงินอุดหนุน รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ ประมาณ ๒๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีดังนี้ 
ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน ๕๒,๕๘๐,๐๐๐.00 บาท แบ่งเป็น 
- งบกลาง ต้ังจ่ายไว้ ๑๑,๖๑๒,๙๗๐.๐๐ บาท 
- งบบุคลากร ต้ังจ่ายไว้ ๑๙,๖๔๕,๒๒๐.๐๐ บาท 
- งบด าเนินงาน ต้ังจ่ายไว้ ๑๗,๗๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท 
- งบลงทุน ต้ังจ่ายไว้ ๒๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท 
- งบเงินอุดหนุน ต้ังจ่ายไว้ ๓,๓๖๘,๔๐๐.๐๐ บาท 
การต้ังงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน  

๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แบบสมดุล 
รายรับเท่ากับรายจ่าย  

ประธานสภาฯ  - ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี อภิปราย 
ยอดงบประมาณท่ีต้ังรับในปี ๒๕๖๘ มากกว่าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน 
๓,๓๘๐ ,๐๐๐ บาท เป็นการต้ังงบประมาณท่ีเกิดประโยชน์ท้ังทางตรงทางอ้อมต่อ
ประชาชน งบกลาง ส ารองจ่ายเพิ่มข้ึนรองรับสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน งบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนมัสยิดนอกจากจัดการอบรมสัปบุรุษในมัสยิดต่าง ๆ ยังมีงบอุดหนุนให้แก่
มัสยิดเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจซื้อเครื่องเสียง พัดลม ซ่อมแซมมัสยิดถือว่าเป็นเรื่องท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบล สอบถามการต้ังงบประมาณโครงการ
แข่งขันฟุตซอล “นาทอนคัพ” การจัดการแข่งขันในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูงประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วมแข่งขันและเข้าชมเป็นจ านวนมากแต่งบประมาณท่ีต้ังไว้ในปีดังกล่าวมีน้อย
มากไม่มีค่าเส้ือนักกีฬาท าให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับผลกระทบ เมื่อทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนมีอ านาจหน้าท่ีและจะด าเนินการจัด อยากให้มีการพิจารณาเพิ่มงบประมาณ
ดังกล่าวในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ หรือจะโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมก็
สามารถด าเนินการได้ ขอฝากผู้บริหารฯ พิจารณาด้วย  
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 และสอบถามเรื่องงบประมาณท่ีต้ังจ่ายแผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 11๐ ซีซี ซึ่งในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็ งของ ชุมชน งบลงทุน ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 1๒๕ ซีซี คุณลักษณะไม่เท่ากันเพราะเหตุใด และฝากให้ติดตาม
งบประมาณแผนงานการเกษตร โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลนาทอน ท่ีได้สนับสนุนรางวัลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ดีเด่นของอ าเภอทุ่งหว้าด้วย จะได้น ามาพัฒนาศูนย์ฯ ต่อไป 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร การต้ัง
งบประมาณในหมวดค่าวัสดุ แผนงานการพาณิชย์ ขอให้มีการใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาบ้านช่องไทรท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน และในส่วนงบประมาณด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่ปรากฏในร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ท้ังนี้โครงสร้างพื้นฐานอาจใช้เงินสะสม
ได้แต่จะมีหลักเกณฑ์บางโครงการอาจด าเนินการไม่ได้ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการต้ังงบประมาณงานกีฬาและ
นันทนาการงบประมาณโครงการแข่งขันฟุตซอล  “นาทอนคัพ” อาจไม่เพียงพอและจะมี
การโอนงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ในส่วนการต้ังงบประมาณจัดซื้อรถจักรยานยนต์ท่ี
ก าหนดคุณสมบัติไม่เหมือนกันเนื่องจากท่ีจัดซื้ออยู่ในส่วนกองคลังและกองสวัสดิการฯ 
การใช้งานไม่เหมือนกัน กองคลังไว้ส าหรับลงพื้นท่ีจัดเก็บรายได้ค่าน้ าประปา ค่าบริการ
เก็บขยะ ค่าภาษีฯ รถจักรยานยนต์ ๑๑๐ ซีซีถือว่าเหมาะสมเจ้าหน้าท่ีใช้ลงพื้นท่ีส่วนใหญ่
แล้วคนเดียว แต่ในส่วนท่ีใช้ในกองสวัสดิการฯ ท่ีก าหนดคุณลักษณะ ก าลังเครื่องยนต์ 
๑๒๕ ซีซี เพราะต้องใช้ลงพื้นท่ีมีเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีหลายคน ท้ังนี้ค านึงถึงความเหมาะสม
ในการใช้งานและความคุ้มค่า การประหยัดพลังงาน   

นายสมปอง ชัยศิริ   - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
อภิปรายเห็นด้วยกับร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  และการต้ังงบประมาณจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ มีความเหมาะสม อีกท้ังช่วยในการประหยัดพลังงาน 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เห็นด้วย
กับร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ และในเรื่องการต้ังงบประมาณจัดซื้อรถจักรยานยนต์ก็มี
ความเหมาะสม ในส่วนงบกลางท่ีต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความ
เหมาะสมอย่างมากเพราะงบท่ีต้ังสามารถช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด งบประมาณมีความคุ้มค่า ภายใต้งบประมาณท่ีมี
อย่างจ ากัด 

ประธานสภาฯ - สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนต าบลนาทอนประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ประสงค์จะอภิปราย จึงได้ปิดการอภิปรายและ ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ วาระท่ี 
1 ช้ันรับหลักการหรือไม่ โดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุม
ท้ังหมด ๙ คน 

มติท่ีประชุมสภาฯ - รับหลักการ ๘ เสียง 
  ไม่รับหลักการ   - เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  - ให้ท่ีประชุมสภาฯ เสนอจ านวน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ 
๑๒,103,105,107 ประกอบด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภา จ านวนไม่น้อย 3 คนแต่ไม่
เกิน 7 คน โดยวิธีการเลือกให้ท่ีประชุมสภาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ต้องเลือกทีละ
ล าดับ โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติล าดับท่ีหนึ่งก่อน จนถึงจ านวนท่ีสภาก าหนดให้มี ถ้า
ล าดับใดมีผู้เสนอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 
8 วรรคหนึ่ง การเสนอช่ือต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

นายสมปอง ชัยศิริ  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ ให้มีจ านวนท้ังหมด ๓ คน โดยมีผู้รับรองจ านวนสองคน  ได้แก่ 

  ๑. นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ 
  ๒. นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอเพิ่มเติม ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

จ านวนท้ังหมด ๓ คน สมาชิกสภาเสนอช่ือสมาชิกสภาเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ล าดับท่ีหนึ่งจนถึงล าดับท่ีสาม โดยผู้เสนอจะต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ 
คน โดยจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามล าดับจนครบจ านวน ๓ คน 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เสนอ     
นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ล าดับท่ีหนึ่ง โดยมีผู้รับรอง ได้แก่  

  ๑. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๗  
  ๒. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ   -ท่ีประชุมสภาฯ ไม่มีการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพิ่มเติม คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ล าดับท่ีหนึ่ง ได้แก่ นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญ
ราษฎร์  

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เสนอ  
นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับท่ี
สอง โดยมีผู้รับรองได้แก่  

๑. นายสว่าง  ประกอบ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๖  
     ๒. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๙  
ประธานสภาฯ   -ท่ีประชุมสภาฯไม่มีการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพิ่มเติม คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ล าดับท่ีสอง ได้แก่ นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง 
นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เสนอ         นางสาว

ขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ล าดับ
ท่ีสาม โดยมีผู้รับรอง ได้แก่ 

    ๑. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๓ 
    ๒. นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔   
ประธานสภาฯ   - ท่ีประชุมสภาฯไม่มีการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯเพิ่มเติม คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ล าดับท่ีสาม ได้แก่  นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช  สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี ๑ บ้านนา
ทอน 
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มติท่ีประชุมฯ   - คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

จ านวน ๓ คน ได้แก่ 
๑. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 

    ๒. นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง 
    ๓. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
ประธานสภาฯ  - ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติพร้อมท้ังสถานท่ี ท้ังนี้ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า

ยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับจากท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ท้ังนี้เพื่อจะให้สมาชิกสภาและผู้บริหารฯ ได้น าเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  และคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค า
แปรญัตติและรายงานบันทึกความเห็นค าแปรญัตติเสนอประธานสภาเพื่อท่ีประธานสภา
จะส่งรายงานดังกล่าวให้สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  

 นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เสนอ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติจ านวน ๓ วัน ดังนี้  

  ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

และประชุมพิจารณาค าแปรญัตติฯ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.สถานท่ี  
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล   นาทอนโดยมี
ผู้รับรองจ านวนสองคน ได้แก่   

๑. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๙ 
  ๒. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๕ 
ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่ี

ประชุมเห็นชอบก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติตามท่ีสมาชิกสภาเสนอ จ านวน ๓ 
วัน วันละ ๘ ช่ัวโมง รวมกันครบ ๒๔ ช่ัวโมง ดังนี้  

  ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

  ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 และประชุมพิจารณาค าแปรญัตติฯ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.สถานท่ี 

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล     นาทอน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ งแรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นนั้น ๆ  

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอนัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันจันทร์ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน  

ท่ีประชุมสภา - รับทราบ 
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 ๔.๒ พิจารณาขอความเห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลา  หมู่
ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการยุบเลิกเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน   ท่า
ศิลา หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เป็นการยุบเลิกเหตุเพราะจ านวนเด็ก
นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จ านวนนักเรียนเหลือ ๙ คนและในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
ส ารวจตรวจสอบแล้วเหลือ ๖ คนซึ่งไม่สอดคล้องกับจ านวนข้าราชการครูและเจ้าหน้าท่ีใน
ศูนย์ ท้ังนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และประชาคมในพื้นท่ี
แล้ว  

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยท่ีจะยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลา สอบถามเมื่อยุบเลิกกรณีหัวหน้า
ศูนย์เมื่อมีการโอนมาอยู่ศูนย์อื่นจะมีต าแหน่งซ้ าซ้อนกันหรือไม่อย่างไร 

นางสุนีย์ แก้วกุก - ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจงขั้นตอนการยุบเลิก ได้ผ่านความเห็นชอบยุบเลิก
จากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ  แล้ว และได้ผ่านมติเห็นชอบจากการท า
ประชาคมในพื้นท่ีและได้จัดท าแผนยุบเลิกศูนย์ฯ แผนบุคลากรท่ีได้รับผลกระทบ โดยมีผล
เมื่อส้ินปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยรักษาการหัวหน้าศูนย์ และพนักงานจ้างภารกิจ จะโอนย้าย
มาสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ซึ่งมีจ านวนนัก เรียนตามจ านวน
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในส่วนต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฯ ปัจจุบันทั้ง ๒ ศูนย์ฯ เป็นต าแหน่ง  
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ อนาคตจะมีการเปิดสอบผู้อ านวยการศูนย์ฯ ซึ่งท้ังสองมีคุณสมบัติ
ท่ีจะสอบ ถ้าสอบได้ก็จะบรรจุตามต าแหน่งว่าง ท าให้ไม่ซ้ าซ้อน การให้ความเห็นชอบยุบ
เลิกศูนย์ของสภาฯ เป็นไปตามข้ันตอน กรณีสภาฯ พิจารณายุบเลิกก็จะจัดท าประกาศยุบ
เลิกศูนย์ฯ และรายงานพร้อมส่งเอกสารไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านอ าเภอ
และจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะลบข้อมูลในระบบ LEC ก็จะเป็นการ
เสร็จส้ินกระบวนการยุบเลิก  

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขอความเห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลา หมู่ท่ี ๕ 
บ้านท่าศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล หรือไม่ โดยการลงคะแนนเสียงโดย
การยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๙ คน 

มติท่ีประชุมสภาฯ - เห็นชอบ จ านวน  ๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

งดออกเสียง  ๑    เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน จาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนทรัพย์สิน ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน  จาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี 
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นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงตามท่ีหมู่บ้านได้มีหนังสือแจ้งขอ

โอนทรัพย์สินหมู่บ้านบารายีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ท้ังนี้ได้แนบรายงาน
การประชาคมหมู่บ้าน โดยเหตุผลท่ีโอนเพราะระบบเสียงตามสายสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ปัจจุบันใช้งานอยู่และช ารุดบางส่วนไม่มีงบประมาณมาซ่อมแซม รายละเอียดบัญชี
รายการทรัพย์สิน ได้แก่   

๑. ล าโพงพร้อมท้ายฮอร์นพร้อมปาก ขนาด ๑๒ นิ้ว จ านวน ๕ ลูก 
   ๒. ไมโครโฟนพร้อมสาย จ านวน ๑ ชุด 
   ๓. เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์แอมขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์จ านวน ๑ ชุด 
   ๔. ตู้แร็ค จ านวน ๑ ตู้ 
   ๕. สายร็อบไวน์ ประมาณความยาว ๗๐๐ เมตร 
  ระบบเสียงตามสายนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการใช้ส่ือสารกับประชาชน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีช่องทางส่ือสารท่ีทันสมัย  เช่น  ช่องทางออน์ไลน์  ไลน์  เฟซบุ๊ก ก็
ตามเพราะมีประชาชนบางส่วนไม่มีโทรศัพท์และเข้าไม่ถึงระบบสัญญาณเน็ตวายฟายท าให้
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร การท่ีมีระบบเสียงตามสายจึงมีความจ าเป็น ฉะนั้นการท่ีจะรับโอน
ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีท้ังนี้จะได้ปรับปรุงให้สามารถใช้งานให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ประชากรใน
หมู่บ้านประมาณ ๑,๓๕๐ คน ส่วนใหญ่อาศัยตลอด ๒ ฝ่ังถนนสายหลัก มีระบบเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร บางส่วนช ารุด หมู่บ้านไม่มีงบประมาณ
ซ่อมแซมท าให้การส่ือสารตามระบบเสียงตามสายไม่ครอบคลุม จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
หน่วยงานมารับมอบเพื่อจะได้ซ่อมแซมปรับปรุงและใช้เป็นช่องทางส่ือสารกับประชาชนใน
พื้นท่ี จึงเห็นด้วยท่ีจะด าเนินการรับโอน ท้ังนี้การด าเนินการเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยท่ีจะด าเนินการรับโอน เนื่องจากการมีระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างยิ่ง เมื่อมีเรื่องราวจะได้เป็นช่องทางส่ือสารท่ีชัดเจนท่ีสุด 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร เห็นด้วยท่ี
จะรับโอนเพราะการส่ือสารมีความส าคัญ ส่ือโซเซียลไม่ครอบคลุม จ าเป็นต้องมีระบบเสียง
ตามสาย หากในหมู่บ้านอื่น ๆ  ท่ีมีอยู่ต้องการโอนมาให้ จะต้องขออนุญาตจากอ าเภอ
หรือไม่อย่างไร ต้องรอประชาคมหมู่บ้านหรืออย่างไร 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย  -  ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการรับโอนการรับโอนทรัพย์สิน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มีความเห็นว่าตามมาตรา ๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติว่า  “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  
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ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับ
กรณีอื่นท่ีมิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีทีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือ
สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเมื่อได้รับพัสดุมาแล้วจะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ 

 ในส่วนทรัพย์สินท่ีรับโอนระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ตามหนังสือของ
คณะกรรมการหมู่บ้านและส าเนารายงานการประชาคมหมู่บ้านระบุว่ากรรมการหมู่บ้าน
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน กรณีหมู่บ้านอื่น ๆ  ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ากรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
เป็นของหน่วยงานใดก็ต้องให้หน่วยนั้นด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนของ
หน่วยงานนั้น ๆ 

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา อภิปรายใน
ส่วนระบบเสียงตามสายของหมู่ท่ี ๕ ก็ช ารุด เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่น ในอนาคตอาจต้องมี
การโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนดูแลรับผิดชอบเพราะมีงบประมาณในการ
ซ่อมแซม ในส่วนของหมู่บ้านอื่นท่ีไม่มีระบบเสียงตามสาย ก็อยากให้ทางผู้บริหารฯ ได้
พิจารณาด าเนินการเพราะระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เห็นด้วย
ท่ีจะรับโอนระบบเสียงตามสาย และเสนอแนะให้ผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการระบบเสียงตาม
สายให้ครอบคลุมท้ังต าบล เพราะเป็นโครงการท่ีดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
ต าบล 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติการให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน จาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี หรือไม่ โดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ 
จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๙ คน 

มติท่ีประชุมสภาฯ - เห็นชอบ จ านวน  ๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

  งดออกเสียง  ๑    เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 

๔.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
เพื่อจัดซ้ือชุดปั้มน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ จ านวน ๓๙,๐๐๐ 
บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตรเพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ จ านวน 
๓๙,๐๐๐ บาท 
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นายเอกชัย  หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการโอนเงินงบประมาณ

เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) เนื่องจากมี
ความจ าเป็นท่ีต้องใช้สูบน้ าในกิจการประปาหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายีในบริเวณโซนโรงเรียน
บ้านบารายี เครื่องสูบน้ าชุดเดิมช ารุดซ่อมไม่คุ้มค่า ท่ีต้องใช้เป็นเครื่องสูบน้ าซับเมอร์ส
เพราะต้องเป็นเครื่องสูบน้ าท่ีแรงดันเพียงพอ ระยะทางท่ีสูบน้ ากับหอถังเก็บน้ าระยะ
ทางไกลและลาดชัน เครื่องสูบน้ าท่ัวไปใช้ไม่ได้  

  รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อจัดซื้อชุด
ปั้มน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๑๖ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ 
โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ จ านวน ๓๙,๐๐๐ บาท ใช้
เกณฑ์ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ในงานกิจการประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ปั้มน้ าบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า ๑๖ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว 
- มอเตอร์ ๔ นิ้ว ๓ แรงม้า กระแสไฟ ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์พร้อมสายไฟ ๑๐๐ นิ้ว 

จ านวน ๑ ชุด 
- สวิทซ์ควบคุม ๓ แรงม้า กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ จ านวน ๑ 

ช้ิน 
- สายไฟฟ้า ขนาด ๓ x ๒.๕ มิลลิเมตร ยาว ๔๕ เซนติเมตร จ านวน ๑ ม้วน 

   โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ท่ีต้ังไว้ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๖๕,๖๕๑.๐๐ บาท โอนลด ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนลด ๒๖,๖๕๑.๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพราะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดซื้อปั้ม
น้ าซับเมอร์ส กรณีเป็นมอเตอร์ไม่เหมาะสมแรงดันไม่พอ ซัมเมอร์สมีแรงดันเพียงพอท่ีจะ
สูบน้ าและส่งไปยังหอถัง ระยะทางไกลและทางลาดชันเพื่อจ่ายน้ าบริเวณโซนโรงเรียนบ้าน
บารายีและบ้านเรือนบริเวณหลังโรงเรียนจ านวน ๗ ครัวเรือน ท่ีผ่านมาเครื่องสูบน้ าช ารุด
สร้างความเดือดร้อนเรื่องน้ าประปาเป็นอย่างมาก 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อ
จัดซื้อชุดปั้มน้ าบาดาล (ซับเมอร์ส) จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ จ านวน ๓๙,๐๐๐ บาท ขอ
มติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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๔.๕ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส ารวจ เพื่อจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง ๑๒ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๓,๙๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง ๑๒ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๓,๙๐๐ 
บาท 

นายเอกชัย  หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง ๑๒ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว 
เนื่องจากมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ในงานกองช่าง วัดระยะทาง ส ารวจออกแบบ ท่ีใช้อยู่เป็น
สายวัดตลับเมตร อาจไม่สะดวกในการวัดระยะทางไกล ๆ 

  รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจัดซื้อ
ล้อวัดระยะทาง ๑๒ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ จ านวน ๓,๙๐๐ บาท ใช้
เกณฑ์ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ในงานกองช่าง คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ล้ออลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ๓๑๘ มิลลิเมตรหรือ ๑๒ นิ้ว 
- ระยะทางท่ีวัดได้ ๑๐,๐๐๐ เมตรหรือ ๑๐ กิโลเมตร 
- ความละเอียด ๑ dm  
- ด้ามจับยึดหดได้ แบบ Snap – Lock ๒ ส่วน 
- มีขาต้ังในตัว มีปุ่มกดรีเซ็ต   

   โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ท่ีต้ังไว้ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๒๖,๖๕๑.๐๐ บาท โอนลด ๓,๙๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนลด ๒๒,๗๕๑.๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพราะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในงาน
กองช่าง แต่ถ้าคุณลักษณะเป็นระบบดิจิตอลให้มีความทันสมัยรองรับงานในอนาคตก็จะ
ดีกว่าหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส ารวจ เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง ๑๒ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๓,๙๐๐ บาท ขอมติ
โดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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๔.๖ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือแท่นบรรยาย (โพเดียม) จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๒๘,๕๐๐ 
บาท งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จ านวน ๒ ตัว ตัวละ 
๒๘,๕๐๐ บาท งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท 

นายเอกชัย  หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อแท่นบรรยาย        (โพ
เดียม) จ านวน ๒ ตัว เหตุผลเนื่องจากมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้เวลามีการประชุม การจัดงาน
ต่าง ๆ ปัจจุบันมีแท่นบรรยาย ๑ ตัว ใช้งานมานานมากแล้ว การจัดงานแต่ละครั้งกรณีใช้ 
๒ ตัวจะยืมจากส านักสงฆ์ ซึ่งในแต่ละปีทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจัดงาน
บ่อยครั้งมาก จ าเป็นต้องใช้ทุกครั้งจึงจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้งาน  

นางสุนีย์ แก้วกุก - ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จ านวน ๒ ตัว 
ตัวละ ๒๘,๕๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๕๗,๐๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในงานกองศึกษาฯ 
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดรวม ไม่น้อยกว่า ๔๗ x ๕๗ x ๑๑๕ เซนติเมตร 
- ขนาดฐาน ไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๕๕ เซนติเมตร 
- ท าด้วยไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ปิดขอบด้วยสแตนเลส 
- เสริมด้านข้างด้วยท่อเหล่ียมสแตนเลสตัดโค้ง 
- พร้อมติดช่ือ/สัญลักษณ์ ตรา อบต.นาทอน 
- ผลิตในประเทศไทย เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   

   โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังไว้ ๓๙๓ ,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๖๑ ,๐๕๐.๐๐ บาท โอนลด ๕๗ ,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๔,๐๕๐.๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จ านวน ๒ ตัว ตัวละ ๒๘,๕๐๐ บาท 
งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  
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มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๗ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซ้ือจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ งบประมาณ 
๓,๓๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ 
งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท 

นายกอเหลด นรินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ 
เนื่องจากมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จอเดิมมีสภาพช ารุด หน้าจอเส่ือม
ตัวอักษรไม่ชัดเจน ใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ อายุการใช้งาน ๑๓ ปี  

นางสุนีย์ แก้วกุก - ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๑ จอ เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ 3,3๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คุณลักษณะ ดังนี้ 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ x ๙๐๐ Pixel 
- ม ีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ 

  โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ท่ีต้ังไว้ ๑,362,743.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๔๓๐.๐๐ 
บาท โอนลด ๓,๓๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๙,๑๓๐.๐๐ บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน

การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จองบประมาณ 
๓,๓๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๘ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซ้ือจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ งบประมาณ 
๓,๓๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ 
งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท 

นายกอเหลด นรินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ เนื่องจากมีความ
จ าเป็นท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จอเดิมมีสภาพช ารุด ไม่สามารถซ่อมได้ ใช้มาต้ังแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ อายุการใช้งาน ๕ ปี  

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๓,๓๐๐ 
บาท ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คุณลักษณะ 
ดังนี้ 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ x ๙๐๐ Pixel 
- ม ีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ 

  โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ท่ีต้ังไว้ ๑,362,743.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๙,๑๓๐.๐๐ 
บาท โอนลด ๓,๓๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๕,๘๓๐.๐๐  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหาร
งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ จอ งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท ขอมติ
โดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๙ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริ
หารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูงจ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๕,๐๐๐ 
บาท 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๕,๐๐๐ 
บาท 

นายกอเหลด นรินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูงจ านวน ๑ ตัว  เนื่องจากมีความ
จ าเป็นท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เก้าอี้เดิมมีสภาพเก่าและช ารุด ไม่สามารถซ่อมได้  

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูงจ านวน ๑ ตัว เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๕,๐๐๐ บาท ใช้เกณฑ์
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ใน
ส านักงานปลัด ผู้ใช้ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัด คุณลักษณะ ดังนี้ 

- เก้าอี้ท างานตัวสูงปรับระดับได้  
- มีขนาด W 68 D ๘๐ H ๑๑๕ เซนติเมตร  
- ขาเป็นสแตนเลส 
- ผลิตในประเทศไทย เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน 

 โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ท่ีต้ังไว้ ๑,362,743.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕,๘๓๐.๐๐ 
บาท โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๐,๘๓๐.๐๐ บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง  จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ    
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ - ไม่มี  
  
 ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายสมปอง  ชัยศิริ) 

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายสุนิน  ทอดท้ิง) 

 

 

                        (ลงช่ือ)                              กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                              (นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

  
 
 

    (ลงช่ือ) 

                                                 (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 


